

Số: 394 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 12 năm 2015

## BÁO CÁO

### Kết quả và đề xuất nội dung hợp tác, hỗ trợ giữa tỉnh Quảng Ngãi với Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 9913
ĐẾN	Ngày: 30/12/15
	Chuyên: Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 41-TB/TU

ngày 16/10/2015 về việc chuẩn bị nội dung cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Đoàn công tác đi thăm và làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh báo cáo như sau:

#### I. Kết quả thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua

##### 1. Lĩnh vực xúc tiến đầu tư và hợp tác đầu tư

- Theo Kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế - xã hội được ký kết ngày 17/4/2002 giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trên cơ sở phát huy thế mạnh của hai địa phương, trong thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh đã chủ động phối hợp thực hiện các nội dung trong chương trình hợp tác như: học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý đầu tư; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư; tiếp đón và hỗ trợ các doanh nghiệp TP.HCM đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và thực hiện kinh doanh trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất cũng như trong tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đã đầu tư xây dựng Phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất (quy mô 108 ha) để kêu gọi các doanh nghiệp tại TP.HCM đến đầu tư. Đến nay, có 15 dự án của các nhà đầu tư đến từ TP.HCM đầu tư vào KKT Dung Quất với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.566 tỷ đồng, sử dụng 512 ha đất và 824 lao động.

Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đã phối hợp với các Hiệp hội ngành nghề tại TP.HCM như Hiệp hội Nhựa, Hiệp hội Gỗ, Hiệp hội dệt may Việt Nam, Hiệp hội dệt may Thành phố... tổ chức nhiều đợt xúc tiến đầu tư theo từng nhóm lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

- Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP.HCM đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác phát triển với BQL KKT Dung Quất; phối hợp, thực hiện một số lĩnh vực như xúc tiến đầu tư, quản lý lao động, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước trong các khu, cụm công nghiệp như quản lý đầu tư, xây dựng và cấp phép, đào tạo nghề và quản lý lao động.... Hai đơn vị đã phối hợp làm việc với các doanh nghiệp Đài Loan do Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc giới thiệu.

Ngoài ra, một số hoạt động tiêu biểu trong các năm như sau:

+ Năm 2010, Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TP.HCM đã khai trương siêu thị Co.op Mart Quảng Ngãi nhằm phục vụ nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng của người dân; Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn đã mở các đại lý, cửa hàng cung cấp, hỗ trợ và thực hiện trao đổi thương mại, dịch vụ các sản phẩm nông nghiệp như: thịt heo, thực phẩm chế biến, thức ăn gia súc, thuốc bảo vệ thực vật...

+ Năm 2013, đoàn công tác Sở Công Thương TP.HCM đến thăm, trao đổi, học tập kinh nghiệm với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi trong công tác quản lý ngành; một số doanh nghiệp TP.HCM đến Quảng Ngãi để tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với sự hỗ trợ của các sở, ngành TP.HCM, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thành công Chương trình xúc tiến kêu gọi đầu tư (phối hợp cùng Công ty TNHH VSIP) tại TP.HCM vào tháng 6/2013 đã mở ra nhiều cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng như chia sẻ thông tin đầu tư cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP.HCM.

+ Năm 2014, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về tiết kiệm năng lượng TP.HCM đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại - Sở Công Thương Quảng Ngãi tổ chức 02 lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng cho cán bộ quản lý năng lượng các cơ quan quản lý hành chính và sự nghiệp của tỉnh.

+ Năm 2015, Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Thế Minh Vũ - TP.HCM tổ chức Hội chợ khuyến mãi Xuân Quảng Ngãi 2015, có 185 doanh nghiệp tham gia với 400 gian hàng, khách tham quan, mua sắm 42.000 lượt, doanh thu đạt 3,5 tỷ đồng; phối hợp với Công ty CP phát triển GRECO tổ chức 01 lớp tập huấn Quản lý chất thải công nghiệp và sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ TP.HCM giới thiệu ứng dụng đèn LED dẫn dụ cá trong đánh bắt cá xa bờ và trong chiếu sáng hiệu suất cao.

+ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi tham dự Chương trình Xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại TP.HCM vào tháng 7/2015.

## **2. Lĩnh vực khoa học và công nghệ**

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã có thỏa thuận hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong lĩnh vực năng lượng, Sở Khoa học và Công nghệ hai địa phương đã phối hợp thực hiện đề tài “Thí điểm kiểm toán năng lượng trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009-2010”, đến nay đã nghiệm thu hoàn thành, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường tiết kiệm năng lượng tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của tỉnh.

### **3. Lĩnh vực giao thông vận tải**

- Năm 2011, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển giao thông vận tải với Sở Giao thông vận tải TP.HCM về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển dịch vụ vận tải. Giữa hai đơn vị thường xuyên phối hợp với nhau để xác minh cho các cá nhân khi có yêu cầu đổi giấy phép lái xe; phối hợp thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để đối với xe khách, đơn vị có phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Năm 2014, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức hỗ trợ cho Quỹ mô tim bẩm sinh Quảng Ngãi 300 triệu đồng và cho Tỉnh đoàn Quảng Ngãi 100 triệu đồng để phục vụ cho hoạt động của quán cơm Nụ cười sông Trà.

### **4. Lĩnh vực an sinh xã hội**

Đây là lĩnh vực mà trong những năm qua, TP.HCM luôn quan tâm, hỗ trợ cho tỉnh, với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng (*thống kê chưa đầy đủ*) và nhiều phần quà có giá trị khác giúp đỡ, ủng hộ cho tỉnh, tiêu biểu như:

- Hàng năm, Hội bảo trợ trẻ em TP.HCM đã tổ chức khám bệnh, tặng quà, cấp thuốc và phẫu thuật cho trẻ em bị khuyết tật. Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM đã tổ chức nhiều đợt phẫu thuật, tặng răng giả cho trẻ em và cho người nghèo tại 13 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi.

- Giai đoạn 2006-2010, Thành ủy, UBND TP.HCM đã kêu gọi, huy động từ ban, ngành, đơn vị và từ ngân sách cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 1 tổng cộng 500 triệu đồng.

- Năm 2012: đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM hỗ trợ 02 tỷ đồng, giao cho Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi mua 22 máy Icom và 42 máy dò cho 02 nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh và An Hải để cấp phát cho các tàu thuyền của nghiệp đoàn.

- Năm 2013: Đại diện các cơ quan đoàn thể của TP.HCM đã thăm hỏi, tặng quà cho các địa phương và các hộ gia đình gặp khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lụt trong năm 2013, tiêu biểu là:

+ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi khắc phục bão lụt thông qua Quỹ Cứu trợ TP.HCM, tổng số tiền 5,3 tỷ đồng.

+ Trong tháng 11/2013, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu đoàn cứu trợ TP.HCM đã đến thăm hỏi, tặng quà cho bà con vùng lũ của tỉnh Quảng Ngãi và trao tặng 3,5 tỷ đồng cho tỉnh để khắc phục khó khăn, sớm ổn định đời sống cho bà con.

+ Các tổ chức, cá nhân của TP.HCM đã về thăm và tặng quà cho bà con Lý Sơn với tổng trị giá 4,2 tỷ đồng và nhiều phần quà có giá trị.

+ Đoàn từ thiện TP.HCM đã ra thăm, giao lưu văn nghệ và cấp 500 suất quà và tiền mặt trị giá 01 tỷ đồng.

- Năm 2014, nhiều cơ quan, đơn vị từ TP.HCM đã hỗ trợ cho nhân dân huyện đảo Lý Sơn nhiều suất quà có giá trị.

- Năm 2015, Đoàn công tác cán bộ lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị - xã hội TP.HCM và nhiều cá nhân, tập thể đến thăm và tặng 02 căn nhà tình nghĩa trị giá 120 triệu đồng; 02 nhà tình bạn, trị giá 100 triệu đồng và nhiều suất quà có giá trị cho các em học sinh khuyết tật, mồ côi, gia đình khó khăn, con của chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Lý Sơn. Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã phối hợp với Hội thầy thuốc trẻ TP.HCM tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 800 người dân vùng lũ tại huyện Đức Phổ và Ba Tư kèm theo 800 suất quà có giá trị.

Ngoài ra, còn rất nhiều tập thể, cá nhân của TP.HCM có hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh qua từng năm.

### **5. Lĩnh vực y tế**

Trong thời gian qua, ngành Y tế TP.HCM đã tích cực hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm với ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trong các hoạt động như: Hỗ trợ chuyên môn, tập huấn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật chuyên sâu trong khám chữa bệnh. Một số kỹ thuật được chuyển giao như: Hồi sức cấp cứu - chống độc; kỹ thuật sản phụ khoa “mổ bắt con, mổ thai ngoài tử cung”; kỹ thuật mổ chấn thương chỉnh hình: thay khớp gối, khớp háng; kỹ thuật tim mạch, thông tim, nong mạch vành; kỹ thuật mổ chấn thương sọ não; điều trị ung thư bằng hóa trị, xạ trị,...; kỹ thuật mổ nội soi: nội soi cắt túi mật, nội soi lấy sỏi....

### **6. Lĩnh vực thông tin, truyền thông**

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM. Hàng năm, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã tổ chức mời CCVC Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi tham gia các khóa đào tạo, thảo luận chuyên đề quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, giám sát, an toàn an ninh mạng.

- Từ năm 2012 đến nay, hai cơ quan đã có trao đổi về một số nội dung liên quan đến công tác ngành mà trọng tâm là việc giúp Quảng Ngãi phát triển về công nghệ thông tin. Năm 2014, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã cử một số chuyên gia cao cấp về công nghệ thông tin khảo sát và làm việc với lãnh đạo tỉnh để lập Dự án về phân khu phần mềm thuộc Công viên phần mềm, đến nay, công việc này vẫn đang tiếp tục thực hiện.

### **7. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo**

- Ngành giáo dục và đào tạo của Quảng Ngãi đã được TP.HCM giúp đỡ, hỗ trợ về các lĩnh vực đầu tư, khắc phục khó khăn và đặc biệt là kinh nghiệm đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng chuyên môn tại các địa phương bằng các hoạt động cụ thể:

+ Tham gia trao đổi kinh nghiệm về công tác xã hội hóa giáo dục, về việc xây dựng các mô hình tiên tiến, chất lượng cao hội nhập khu vực và quốc tế tại các địa phương; tổ chức trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo các bậc học, cấp học.

+ Trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; đào tạo giáo viên có tay nghề; hỗ trợ lẫn nhau về lĩnh vực giải quyết việc làm và hợp tác liên kết đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực; trao đổi kinh nghiệm về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

+ Trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia, trường chuyên, công tác đào tạo nghề; đa dạng hoá các loại hình trường lớp ở các bậc học, cấp học; công tác điều hành quản lý tài chính; phát triển các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng và các mô hình xã hội hoá giáo dục.

+ Tham dự các hội thảo khoa học do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức như: Hội thảo đổi mới và phát triển giáo dục chuyên nghiệp TP.HCM; hội thảo về xây dựng nhà trường tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế; ngày hội Giáo dục phát triển...

- Trong năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi nhận được hỗ trợ 200 triệu đồng của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM để xây nhà công vụ cho giáo viên của tỉnh.

- Năm 2015, tiếp tục triển khai các thỏa thuận, hợp tác về giáo dục và đào tạo đã được ký kết trong các năm trước, đó là: phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cũng như liên kết trong việc đào tạo đại học, sau đại học; điển hình là các hoạt động liên kết với Đại học Quốc gia TP.HCM như:

+ Trường Đại học Phạm Văn Đồng cử các đoàn công tác đi thăm và học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, đào tạo; cử 14 cán bộ, giảng viên đi đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ; cử 16 CBVC đi đào tạo thạc sỹ và 05 CBVC đi đào tạo Tiến sỹ tại ĐHQG TP.HCM.

+ Được sự quan tâm của Học viện mạng cấp vùng (Regional Academy) là Khu Công nghệ Phần mềm thuộc ĐHQG TP.HCM, Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã thành lập Học viện mạng Cisco và tiếp thu các công nghệ mới từ Cisco Systems. Trường được trang bị hệ thống Lab Cisco tại phòng máy mạng khoa Công nghệ thông tin của trường (07 Lab Cisco) và đã gửi 03 giảng viên đi đào tạo tại Học viện mạng cấp vùng tại ĐHQG TP.HCM để đạt được các chứng chỉ cấp độ chuyên gia CCNA, CCNP (Cisco Certified Network Professional). Quá trình đào tạo từ năm 2009 đến nay, đã đào tạo cho 1.436 sinh viên hệ chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin Chương trình chứng chỉ Quốc tế CCNA (cấp chuyên viên quản trị mạng) được tích hợp vào chương trình đào tạo chính khóa

trong nhà trường cho sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 thay thế cho những học phần Mạng truyền thông.

+ Liên kết mở các lớp đào tạo bậc đại học hình thức vừa làm vừa học các chuyên ngành: Báo chí, luật; tham gia quản lý lớp đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế liên kết giữa Đại học Paris - Cộng hòa Pháp và ĐHQG TP.HCM cho nhân viên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và cán bộ, viên chức các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, năm học 2015 - 2016 là năm thứ năm Báo Giáo dục TP.HCM tặng 50 suất học bổng trị giá 95 triệu đồng cho học sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông; Ủy ban nhân dân Quận 1, TP.HCM đã hỗ trợ 300 triệu đồng để xây dựng một bếp ăn cho trường mầm non xã Bình An, huyện Bình Sơn. Nhờ đó mà học sinh Lý Sơn thuộc diện con của ngư dân bị tai nạn chết trên biển và ngư dân bị tàu nước ngoài gây hại hoặc tịch thu tài sản tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa; con gia đình hộ nghèo vượt khó học giỏi... đã có điều kiện đến trường đến lớp, ra sức học tập tốt “Vì ngày mai lập nghiệp”.

## **8. Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch**

- Tháng 02/2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM tổ chức Đoàn khảo sát một số điểm du lịch của tỉnh; tổ chức hội nghị ký kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa ngành du lịch TP.HCM với ngành du lịch các tỉnh, thành phố Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2017. Thông qua các hoạt động này, tỉnh Quảng Ngãi đã giới thiệu, quảng bá các hình ảnh du lịch, các dự án đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các nhà đầu tư gặp gỡ, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh, ký kết, mua bán các tour du lịch, từ đó tăng cường, nâng cao chất lượng phối hợp giữa ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi với TP.HCM và các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế.

- Năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết biên bản ghi nhớ với Tổng Công ty Saigontourist về hợp tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh và có văn bản thống nhất chủ trương cho phép Tổng Công ty lập phương án đầu tư Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại địa điểm Hang Câu và Bãi xỉ than thuộc thôn Đông An Hải, xã An Hải, huyện Lý Sơn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cử Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với nghệ sĩ TP.HCM tổ chức đêm giao lưu văn nghệ phục vụ nhân dân tại huyện Lý Sơn; cử Đội tuyên truyền Văn hóa thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do Cục Văn hóa tổ chức tại TP.HCM; cử các đội tuyển tham gia các giải thể thao toàn quốc như: giải vô địch Boxing nam, nữ toàn quốc, giải Boxing và Võ cổ truyền các vận

động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let's Viet tại TP.HCM.

## **9. Công tác ngoại vụ**

Trong thời gian qua, Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi đã phối hợp với Sở Ngoại vụ TP.HCM cấp các hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho cán bộ, công chức của tỉnh đi công tác nước ngoài; phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến quan hệ lãnh sự có yếu tố nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật như công dân nước ngoài chết tại địa phương, bị tai nạn giao thông và người Việt Nam định cư tại nước ngoài về thăm thân, bị bệnh, chết tại địa phương; quản lý các đoàn công tác do Tổng Lãnh sự, Lãnh sự, Phó Lãnh sự và thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM đi làm việc tại Quảng Ngãi. Ngoài ra, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã tích cực hỗ trợ tỉnh ta về thủ tục tiếp nhận ngư dân của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ được đưa về qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; phối hợp tổ chức lớp Cập nhật và Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại và xây dựng Kế hoạch hợp tác với TP.HCM đến năm 2020; cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức tại TP.HCM.

## **10: Đánh giá về sự hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi và TP.HCM trong thời gian qua**

### ***a) Kết quả đạt được***

Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM và tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua đã được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để các ngành của hai địa phương triển khai thực hiện, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định trên các ngành và lĩnh vực. Với sự đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã và đang đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Đồng thời, TP.HCM đã kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ có giá trị đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hoạt động an sinh xã hội, khắc phục bão, lũ, đồng hành cùng ngư dân bám biển,... Bên cạnh việc hợp tác giữa hai tỉnh, thành thông qua sự hợp tác, hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan, ban ngành, còn có sự đồng hành của các doanh nghiệp của hai địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp, hiệp hội của TP.HCM.

### ***b) Hạn chế tồn tại***

Bên cạnh các kết quả đạt được, Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương còn có những khó khăn và hạn chế tồn tại như:

- Do điều kiện địa lý xa xôi cách trở, một số đơn vị chưa chủ động thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương dẫn đến chất lượng các hoạt động hợp tác vẫn còn hạn chế, một số nội dung hợp tác trong khuôn khổ đã ký kết vẫn chưa được triển khai thực hiện.

- Phần lớn các hoạt động triển khai trong thời gian qua chủ yếu là do từng ngành tự quan hệ, tự xây dựng và tổ chức các hoạt động đã ghi nhớ, giữa các sở, ngành của hai địa phương, mà chưa xây dựng kế hoạch và phân công đơn vị đầu mối để kết nối từng hoạt động; sự liên kết hỗ trợ giữa các đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, chưa khai thác hết các tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương; hợp tác chỉ dừng lại ở mức độ nguyên tắc, chưa được cụ thể bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, chưa xây dựng được những chương trình phối hợp mang tính chiến lược dài hơi. Hoạt động gặp gỡ, trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình hợp tác chưa được thực hiện thường xuyên và kịp thời.

- Việc huy động các nguồn lực để tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác gặp khó khăn, nguồn nhân lực thiếu, kinh phí dành cho việc triển khai thực hiện các nội dung của chương trình hợp tác còn hạn chế. Mặt khác, do việc vận động các doanh nghiệp cùng tham gia còn gặp nhiều khó khăn trở ngại nên các ngành chưa phát huy được hết hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch, hầu hết phải lệ thuộc vào ngân sách nhà nước dẫn đến quy mô tổ chức nhỏ, hiệu quả mang lại không cao.

## **II. Định hướng hợp tác, hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020**

### **1. Về hợp tác**

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, định hướng hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi và TP.HCM trong thời gian đến tập trung vào các lĩnh vực như sau:

#### ***a) Lĩnh vực đầu tư***

- Hai bên cần hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, vận động, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nguồn lực để đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ. TP.HCM giới thiệu nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất, khu công nghiệp tỉnh, trong đó ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ (tương tự nhà đầu tư VSIP), phía tỉnh Quảng Ngãi sẽ tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạ tầng, thủ tục đầu tư...

- Hai bên tiếp tục nghiên cứu thị trường, đề xuất và vận động các doanh nghiệp tại TP.HCM đầu tư vào các lĩnh vực như: cơ khí, điện tử, hóa dầu, chế biến nông lâm sản, chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, thực phẩm, dệt may, da giày... đầu tư vào KCN VSIP Quảng Ngãi, Phân khu Công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất và kinh doanh các dịch vụ công nghiệp, cảng, hậu cần cảng. Đặc biệt, ưu tiên các ngành cần lao động với số lượng lớn.

- Phối hợp tổ chức, vận động và tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuộc các ngành có thế mạnh của hai địa phương tham gia các hội chợ, triển lãm do



hai địa phương tổ chức. Đồng thời, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác, tiêu thụ các sản phẩm truyền thống và có ưu thế của tỉnh và thành phố.

- Hợp tác về quản lý nhà nước ngành Công Thương: Thường xuyên trao đổi các thông tin, kinh nghiệm về xây dựng, quản lý thực hiện các quy hoạch, kế hoạch dài hạn và các cơ chế chính sách phát triển ngành Công Thương, như: kêu gọi đầu tư, quản lý chợ (*xã hội hóa chợ*), siêu thị; tiếp tục thực hiện hỗ trợ công tác khuyến công, khuyến khích công nghiệp ở nông thôn, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông dân; phối hợp trao đổi thông tin thị trường, xúc tiến thương mại giữa hai địa phương để thúc đẩy phát triển sản xuất và xuất khẩu.

#### ***b) Lĩnh vực quy hoạch, xây dựng***

Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý quy hoạch và phát triển đô thị; quy hoạch các khu công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng; đào tạo và ứng dụng hệ thống thông tin địa lý - GIS phục vụ công tác quản lý và quy hoạch.

#### ***c) Lĩnh vực khoa học và công nghệ***

Hợp tác xây dựng trang thông tin giới thiệu các công nghệ, thiết bị mới và các kết quả nghiên cứu có thể chuyển giao của TP.HCM và tỉnh Quảng Ngãi; thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới thiết bị, công nghệ và tiết kiệm năng lượng; nghiên cứu xây dựng các chuỗi giá trị nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh.

#### ***d) Lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên***

- Phối hợp, trao đổi trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ cao, xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao, phát triển vùng trồng rau an toàn; sản xuất giống và nghiên cứu lai tạo giống mới; kiểm soát, giám sát và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, vệ sinh thực phẩm và khuyến nông, khuyến ngư; nuôi trồng và chế biến nông, lâm, thủy sản.

- Kêu gọi đầu tư Trại giống lợn quy mô 1.000 nái cấp giống ông bà và 50 lợn đực giống. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thuê đất, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020.

- Hợp tác triển khai giải pháp quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước tại huyện Lý Sơn.

#### ***đ) Lĩnh vực du lịch***

- Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực du lịch, trong đó chú trọng triển khai một số nội dung chính:

+ Tổ chức Đoàn Famtrip khảo sát du lịch tại Quảng Ngãi và TP.HCM nhằm xây dựng và phát triển một số sản phẩm du lịch mới; đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch hai địa phương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong kinh doanh.

+ Đẩy mạnh hiệu quả hợp tác của Hiệp hội du lịch hai địa phương trong việc xây dựng kế hoạch hành động và triển khai các chương trình, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch chung nhằm khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp du lịch tích cực tham gia, góp phần xây dựng thương hiệu cho du lịch hai địa phương.

+ Đẩy mạnh hợp tác xây dựng các sản phẩm phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến và phối hợp quảng bá, tuyên truyền giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người, các sản phẩm du lịch của TP.HCM và Quảng Ngãi đến thị trường trong nước và quốc tế bằng nhiều biện pháp (xây dựng phim tư liệu, liên kết Website quảng bá du lịch giữa hai địa phương, phối hợp quảng bá, xúc tiến trong các sự kiện lớn như Hội chợ Du lịch quốc tế ITE, Ngày hội du lịch TP.HCM, hỗ trợ phát sóng phim quảng bá về du lịch Quảng Ngãi trên sóng truyền hình...); tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi tham gia các chuyến xúc tiến, quảng bá du lịch ra nước ngoài, đặc biệt là đến các thị trường phù hợp như các nước thuộc khu vực hành lang kinh tế Đông - Tây, Nhật Bản, Hàn Quốc ...

#### ***e) Lĩnh vực giáo dục - đào tạo***

- Phối hợp, trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục - đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ (kể cả đối với giáo viên không chuyên ngữ) theo chuẩn 6 bậc trong nước theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đến năm 2020; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia....

- Tăng cường hợp tác giữa các trường đại học, các cơ sở giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Ngãi với các trường đại học trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt là trong liên kết đào tạo đại học, sau đại học, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên.

- TP.HCM phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi trong công tác đào tạo nghề có trình độ chuyên sâu về các lĩnh vực: công nghiệp lọc hóa dầu, công nghệ phần mềm, công nghệ sinh học, cơ khí, điện tử, viễn thông,...

- Tích cực đẩy mạnh hoạt động của Học viện Cisco trường Đại học Phạm Văn Đồng, đẩy mạnh việc đào tạo rộng rãi cho mọi đối tượng sinh viên trong và ngoài trường có nhu cầu học tập chương trình mạng Quốc tế Cisco.

#### ***g) Lĩnh vực an sinh xã hội***

- Hai bên hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội.

- Phối hợp thực hiện việc khảo sát, thu thập, cung cấp thông tin liên quan về thị trường lao động, cung ứng lao động, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động theo quy định của luật lao động; xây dựng hệ thống cơ sở

dữ liệu thông tin thị trường lao động của các địa phương bằng các hình thức: thư tín, email, điện thoại, fax, website về cung ứng lao động, trình độ kỹ năng người tìm việc, nhu cầu lao động và các khu vực kinh tế đang tăng trưởng của hai địa phương.

- Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo trợ xã hội, hoạt động xã hội, xây dựng dự án và tiếp nhận hỗ trợ từ các Tổ chức phi chính phủ (NGOs) trong nước cũng như nước ngoài. Phối hợp với tổ chức đoàn thể xã hội trong công tác xã hội, xây dựng tổ chức hội đoàn thể.

## **2. Về hỗ trợ**

Đề nghị TP.HCM hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi:

### **a) Lĩnh vực đầu tư**

- Thành lập Trung tâm Logistics: Với sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua với Khu kinh tế Dung Quất, 03 KCN, VSIP và 15 Cụm công nghiệp; cơ sở hạ tầng đã và đang được đồng bộ, tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang triển khai xây dựng, cảng nước sâu Dung Quất đã đầu tư và đang triển khai cảng container chuyên dụng...Tuy nhiên, Quảng Ngãi chưa có trung tâm Logistics nào được đầu tư, do vậy, để thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong lưu thông và phân phối hàng hóa, đề nghị TP.HCM hỗ trợ thực hiện dự án này.

- Hỗ trợ về việc thông tin, giới thiệu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở thành phố nắm bắt các cơ hội hợp tác đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại vào tỉnh Quảng Ngãi, trước hết các dự án ngành Công Thương đang có nhu cầu là: (1) *Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp*, nhất là hạ tầng KCN Phổ Phong ở phía Nam tỉnh Quảng Ngãi theo hướng mở để hình thành khu phức hợp công nghiệp - dân cư - dịch vụ với quy mô diện tích lên đến 600 ha trong giai đoạn sau (2) *Đầu tư chế biến, chế biến thủy sản*: Sản lượng đánh bắt, khai thác thủy sản hàng năm khoảng 167.538 tấn, tuy nhiên sản lượng thủy sản chế biến năm 2015 của 13 nhà máy thủy sản đạt khoảng 10.000 tấn, thấp hơn 16 lần so với sản lượng đánh bắt, khai thác và sản phẩm chế biến thủy sản hầu hết chỉ ở mức độ sơ chế, giá trị tăng thêm thấp (3) *Đầu tư chế biến gia súc, gia cầm*, vì hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có dự án chế biến gia súc, gia cầm nào (4) *Đầu tư kinh doanh Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Quảng Ngãi* (quy hoạch 01 Trung tâm Hội chợ triển lãm tại phường Lê Hồng Phong với diện tích 24.700 m<sup>2</sup>) (5) *Đầu tư vào lĩnh vực may mặc, giày da, linh kiện điện tử*.

- Hiện nay tại tỉnh Quảng Ngãi có hai Công ty tham gia chương trình bình ổn giá là Siêu thị Co.op Mart và Siêu thị sách Thành Nghĩa, do đó đề nghị TP.HCM hỗ trợ cho các đơn vị này tổ chức bình ổn giá và bình ổn thị trường ở TP.HCM và Quảng Ngãi để thuận lợi cho việc đặt hàng, sản xuất theo chuỗi hàng hóa cũng như việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán và bình ổn thị trường.

### ***b) Lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông***

- Vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực (về tài chính và kỹ thuật) và chia sẻ kinh nghiệm trong huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm như: Cầu Cửa Đại, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn II), nâng cấp các tuyến đường tỉnh, công trình giao thông trên huyện đảo Lý Sơn và các cầu bắt qua sông Trà Khúc theo Đồ án Quy hoạch thành phố Quảng Ngãi.

- Kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Trạm dừng nghỉ trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 2753/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ mới và vật liệu mới trong xây dựng công trình giao thông theo hướng giảm tác động đến môi trường sống của nhân dân; hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức hội thảo trong quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

### ***c) Lĩnh vực an sinh xã hội***

- TP.HCM giúp tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và một bộ phận ngư dân ven biển tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều khó khăn; đồng thời vận động các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp của thành phố giúp đỡ tỉnh trong việc khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt....

- Hai địa phương xây dựng kế hoạch trao đổi thông tin trực tiếp về nghiệp vụ phòng, chống tệ nạn xã hội. TP.HCM hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn cho cán bộ phòng, chống tệ nạn xã hội; khảo sát và trao đổi kinh nghiệm thực tế tại các trường, trung tâm thuộc hệ thống cơ sở chữa bệnh của thành phố khi cần thiết.

### ***d) Lĩnh vực công nghệ thông tin***

TP.HCM hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển và quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Hai địa phương tạo mọi điều kiện, có chính sách khuyến khích để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về công tác tại tỉnh Quảng Ngãi. TP.HCM hỗ trợ chuyển giao, triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; phối hợp tổ chức các sự kiện, hội thảo, giới thiệu các sản phẩm nhằm tuyên truyền kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Một số nội dung cần hợp tác cụ thể:

- Hỗ trợ việc liên thông, kết nối từ huyện đến xã nhằm thực hiện nội dung liên thông, kết nối cấp 4 của Chính phủ.

- TP.HCM hỗ trợ tiếp tục lập dự án phân khu phần mềm Quang Trung - Phạm Văn Đồng, thuộc Công viên phần mềm Quang Trung tại Quảng Ngãi.

Đây là nội dung giúp tỉnh Quảng Ngãi phát triển công nghệ thông tin và tạo nền tảng để phát triển công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh trong tương lai.

- Hỗ trợ hạ tầng truyền thông để góp phần xây dựng huyện đảo Lý Sơn thành huyện đảo “thông minh”.

#### ***e) Lĩnh vực y tế***

Tập trung trong việc phát triển nguồn nhân lực. Hiện nay ngành Y tế Quảng Ngãi từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở đang thiếu nhiều bác sỹ, nhất là bác sỹ có trình độ chuyên môn cao (thạc sỹ, CKII, tiến sỹ), các chuyên ngành ngoại, sản, nhi, gây mê hồi sức, y học dự phòng... Do vậy rất cần TP.HCM tăng cường hỗ trợ công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế; chuyển giao các dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho các bệnh viện tuyến tỉnh. Đồng thời, việc xúc tiến kêu gọi hợp tác đầu tư các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa như: điều dưỡng phục hồi chức năng, nội tiết và các cơ sở sản xuất về dược, trang thiết bị y tế là vô cùng cần thiết.

#### ***g) Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn***

Hỗ trợ thiết bị và chuyển giao công nghệ phòng nuôi cấy mô thực vật. Hỗ trợ về công nghệ sau thu hoạch, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

#### ***i) Lĩnh vực tài nguyên và môi trường***

- Hỗ trợ số hóa bản đồ được lập từ thời Pháp, Mỹ để lưu trữ dưới dạng bản đồ dạng số và phục vụ khai thác thông tin.

- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trọng tâm là công tác quản lý môi trường và quản lý quy hoạch sử dụng đất.

#### ***h) Công tác ngoại vụ***

- Đề nghị Thành ủy và UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Ngoại vụ TP.HCM giới thiệu và làm cầu nối giúp Quảng Ngãi mở rộng quan hệ hợp tác, kết nghĩa với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài; giới thiệu một số tỉnh, thành phố, địa phương của các nước có những điểm tương đồng về văn hóa, tiềm năng, thế mạnh với tỉnh Quảng Ngãi để thiết lập quan hệ hợp tác, trao đổi giao lưu văn hóa, thu hút đầu tư.

- Hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi kết nối các chương trình tập huấn, đi thực tế, đào tạo ngắn hạn, dài hạn ở nước ngoài; hỗ trợ và tạo điều kiện để tỉnh Quảng Ngãi được đăng cai tổ chức một số hội nghị, hội thảo, sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm khu vực, quốc gia và quốc tế;

- Đề nghị Sở Ngoại vụ TP.HCM tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn về công tác đối ngoại, biên phiên dịch, lễ tân ngoại giao, hội nhập quốc tế cho cán bộ làm công tác đối ngoại của tỉnh; cử công chức các phòng chuyên môn của Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi đi học tập kinh nghiệm thực tiễn tại Sở Ngoại vụ

TP.HCM trong thời gian ngắn hạn (dưới 01 tháng) nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác ngoại vụ.

### III. Kiến nghị

Trên cơ sở ký kết Chương trình hợp tác, hỗ trợ giữa tỉnh Quảng Ngãi và TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy thống nhất giao 01 cơ quan làm đầu mối (cơ quan thường trực) để tổng hợp, báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy việc thực hiện; sau khi Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Thành ủy TP.HCM ký kết hợp tác, hỗ trợ, chỉ đạo các sở, ngành của hai địa phương có ký kết hợp tác, hỗ trợ cụ thể theo phạm vi của từng ngành, lĩnh vực. Định kỳ hàng năm có báo cáo đánh giá việc thực hiện.

Trên đây là nội dung báo cáo, đề xuất nội dung hợp tác, hỗ trợ giữa tỉnh Quảng Ngãi với thành phố Hồ Chí Minh. UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (Có dự thảo Kế hoạch hợp tác kèm theo)./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTTH (Ts220).



Trần Ngọc Căng